



ที่ ศธ ๐๔๐๕๗/๑ ๑๖๓๑

กรมโยธาธิการและผังเมือง สทป.สท.ม
 เลขที่ 19863 วันที่ 2 ธ.พ.ย. 2556
 เวลา 9.5๖ น.
 โทร. โทร. โทร. โทร.
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ อำเภอนครชัยศรี
 จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒

ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ มีตำแหน่งว่างผู้อำนวยการโรงเรียน (เพิ่มเติม) จำนวน ๒ ตำแหน่ง สามารถส่งคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบันความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาและเอกสารประกอบ โดยสามารถดูรายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒ ได้ที่เว็บไซต์ <http://www.edunkb.obec.go.th> ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นอย่างช้า หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือส่งเอกสารประกอบการย้ายเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวีพล แพร่เวียง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๒

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง

โทร. ๐-๓๔๓๓-๓๖๐๘ โทรสาร ๐-๓๔๓๓-๒๕๒๙

Website [http:// www.edunkb.obec.go.th](http://www.edunkb.obec.go.th)



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒
เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ส่วนที่สาม ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดว่าหากมีตำแหน่งว่างภายหลังการย้ายทุกครั้ง ที่เกิดจากการย้ายไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา การเสียชีวิต และการพ้นจากตำแหน่งทุกกรณี ให้ประกาศตำแหน่งว่างทันทีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๕ วัน เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ รวมทั้งผู้ที่มีได้ยื่นคำร้องขอย้ายไว้เดิม หากประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ หากคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ คำร้องดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

เพื่อให้การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จึงประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่างเพิ่มเติม ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมพร้อมเอกสารประกอบการย้ายตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ เรื่อง รายละเอียดการประเมินศักยภาพประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ และความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ส่งถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายทวีพล แพบือญ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง (เพิ่มเติม)
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน	อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	จำนวน นร.	หมายเหตุ
๑.	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งน้อย	นครชัยศรี	๒๘๔๘	๑๐๓	
๒.	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรัง	บางเลน	๓๓๒๐	๔๓	